

**Sourced from: Leader Time
KSK Changing Announcement
23 March 2013**



@ หนังสือพิมพ์ LEADER TIME
รายปักษ์ บัณฑิตัง ประจำวันที่ 16-31 มีนาคม 2556 พร้อม **"มิสอินซัวร์นัสน์"** มาทำหน้าที่ประจำคอลัมน์ **"ได้กาแฟ คนประกันภัย"** เช่นเคยเจ้าค่ะ เริ่มด้วยข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการพัฒนาบุคลากรประกันภัย เมื่อ **"ประเวศ อองอาจสิทธิกุล"** เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งข่าวมาว่า สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูงสำนักงาน คปภ. มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร **ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor : CIA) รุ่นที่ 4** เพียงกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถคนกลางประกันภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันภัย โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 12 เมษายน 2556 ในวันและเวลาดำเนินการ และเริ่มอบรมในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 รับทราบเจ้าค่ะ

@ ส่วนบรรทัดนี้ "มิสอินซัวร์นัสน์" ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่คนสำคัญของ "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKH" ที่ได้แต่งตั้ง "เลิศ วงศ์ชัย" ดำรงตำแหน่ง **ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน ยานยนต์** ด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทมากกว่า 33 ปี ประกอบกับความรู้ความสามารถ และผลงานอันโดดเด่นในการบริหาร

งานด้านสินไหมทดแทนยานยนต์

@ ด้านบริษัทนี้ "บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด" แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น **"บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"** ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 849 อาคาร วรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1555 โทรสาร 0-2635-1298-9 เจ้าค่ะ

@ ส่วนการแข่งขันแคมเปญเงินฝากยุค ดดกเกี่ยค่า "ธนาคารกรุงไทย"ฉลองครบรอบ 47 ปี ดอกเงินฝาก KTB Birthday อัตราดอกเบี้ย 3.47% ต่อปี และเงินฝากประจำ KTB Birthday @ Netbank อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 47 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท เปิดบัญชีได้ทุกสาขา กว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ ด้าน "ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์" ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจมูลค่า จับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.65% ผลิตภัณฑ์นี้ "จุฑามาศ สมบุญยะวีโรจน์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดธนาคาร ระบุให้ดอกเบี้ย โบนัส+0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.85% อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่เปิดบัญชีใหม่กับธนาคารและมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกเดือน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจมูลค่านี้ยังมีความคล่องตัวในการเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการบริหารเงินฝากที่ให้ผล